



ที่ ขร ๐๐๒๓.๒/๑๒๒๑๕

ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย, สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตอง, เมืองพาน, เวียงเทิง, เวียงป่าเป้า และเวียงเหนือ

ด้วยจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ว่าได้แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยี่ยมเยียนรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การพิจารณาของ ก.ท.จ. เชียงราย เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงให้เทศบาลส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้จังหวัดภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. /โทรสาร ๐-๕๓๑๕-๐๑๖๕ ต่อ ๑๘

ผู้ประสานงาน นางสาวอรุณ มุลจ้อย โทร. ๐๘๙-๑๙๒-๕๗๖๙



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่  
 เลขรับ 9348  
 วันที่ 10 ก.ค. 2565  
 เวลา.....

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๒๗

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยี่ยมยาวรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา (เชียงใหม่)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยี่ยมยาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รุ่น ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้แก่ผู้ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษแล้วมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนามาตามโครงการดังกล่าวแล้วจัดส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. และ ก.เมืองพัทยา ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ เพื่อนำส่งคณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินผลงานได้นำส่งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และเพื่อให้การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) จึงขอแจ้งผลการประเมินให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ทราบ และนำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ โดยให้ตรวจสอบว่าข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการประเมินดังกล่าว เป็นผู้ผ่านการพัฒนามาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือไม่ หากผ่านการพัฒนาแล้ว และสามารถนำมาใช้ประกอบการแต่งตั้งได้ในท้วงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จากนั้นให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ ตามมติดังกล่าว สำหรับกรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาฯ ภายหลังจากวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้การแต่งตั้งมีผลนับตั้งแต่วันที่ผ่านการพัฒนาฯ เป็นต้นไป (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษได้ จนกว่าจะผ่านการพัฒนาฯ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ) ทั้งนี้ กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มี

/ผลการประเมิน...

ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ local\_edu1@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า “ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ” พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการที่รับรองสำเนาถูกต้องและซีดีพร้อมสำเนาบัตร โดยระบุข้อความว่า “ใช้สำหรับติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เท่านั้น” เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙  
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)  
ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นไประดับชำนาญการพิเศษ  
(กรณีเฝ้าระวังรอบเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)

จังหวัดเชียงราย

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	คำนำ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สรุปผล การประเมิน
1	ทต.ป่าตอล	เทศบาลตำบลป่าตอล (ป่าตอลราษฎร์นุกูล)	น.ส.	ปภาวินท์	จันทสม	ครู	ผ่าน
2	ทต.เมืองพาน	เทศบาล ๑ (บ้านเก่า)	น.ส.	ศศิพร	ทำบุญ	ครู	ผ่าน
3	ทต.เวียงเทิง	เทศบาลตำบลเวียงเทิง	น.ส.	ปิยะกุล	อินทยศ	ครู	ผ่าน
4	ทต.เวียงเทิง	เทศบาลตำบลเวียงเทิง	น.ส.	วีชรา	มุงทอง	ครู	ผ่าน
5	ทต.เวียงป่าเป้า	เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	น.ส.	รัตนา	อาธิเสนะ	ครู	ผ่าน
6	ทต.เวียงเหนือ	ทต.เวียงเหนือ(ค่ายเจริญ)	น.ส.	นันทพร	คำสะอาด	ครู	ผ่าน
7	ทน.เชียงราย	เทศบาล 8 บ้านใหม่	นาง	กัญญารัตน์	อินทะนะ	ครู	ผ่าน
8	อบจ.เชียงราย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	นาง	กนกพร	คำเรือง	ครู	ผ่าน
9	อบจ.เชียงราย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	นาง	น้ำผึ้ง	สาธรรม	ครู	ผ่าน
10	อบจ.เชียงราย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	น.ส.	วชิรญาณ	มานะ	ครู	ผ่าน
11	อบจ.เชียงราย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	น.ส.	อารีรัตน์	กันมูลทา	ครู	ผ่าน

